

HUNG HÀ Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Hưng Hà chú trọng, bảo đảm sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.



Nông dân xã Duyên Hải (Hưng Hà) tích cực trồng cây màu để tăng thêm thu nhập.

Theo đồng chí Trần Minh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Hưng Hà: Các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác KTGS, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác KTGS được chú trọng, các biểu hiện coi nhẹ, né tránh, coi công tác KTGS là của UBKT, của cán bộ làm công tác kiểm tra đã cơ bản được khắc phục. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác KTGS. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Hưng Hà đã ban hành 7 văn bản về công tác KTGS, kỷ luật đảng; đồng thời, chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng KTGS phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo kế hoạch toàn khóa, cấp ủy huyện xây dựng 8 cuộc kiểm tra, 7 cuộc giám sát, tuy nhiên, hàng năm căn cứ tình hình thực tế, cấp ủy huyện đã điều chỉnh xây dựng 6 cuộc kiểm tra, 9



Phụ nữ xã Minh Hòa (Hưng Hà) thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường.

cuộc giám sát. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 2 cuộc giám sát (1 cuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nợ đọng công ăn, làm ăn xã hội; 1 cuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nợ đọng cơ bản; 1 cuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2020 - 2025 và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh

lãnh đạo, quản lý năm 2019 nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025). Việc chú trọng công tác KTGS của cấp ủy huyện đã thực hiện được cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức KTGS thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương gắn với việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy cấp trên và của cấp mình.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Hưng Hà đã thực hiện 235 cuộc kiểm tra đối với 351 lượt tổ chức,

260 lượt đảng viên, 187 cuộc giám sát chuyên đề đối với 963 lượt tổ chức, 257 lượt đảng viên. Hầu hết các cuộc KTGS tập trung vào nhiệm vụ KTGS việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, của cấp ủy cấp trên, của cấp mình, theo Quyết định số 1391, Quyết định số 1392 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả các cuộc KTGS bảo đảm quy trình, chất lượng, góp phần tích cực thúc đẩy thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng năm, cấp ủy huyện đã giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã thực hiện việc giám sát thường xuyên trực tiếp, toàn diện đối với các tổ chức đảng cấp dưới trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy về xây dựng nông thôn mới... Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hùng Hà cho biết thêm: Cùng với sự chủ động của cấp ủy, thời gian qua, UBKT các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; từng bước đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng coi trọng công tác thăm tra, xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ công tác KTGS. Luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tinh thần tự giác của đảng viên được KTGS nhằm đưa ra kết luận chính xác, bảo đảm khách quan, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra. Thời gian qua, cấp ủy các cấp trong huyện còn thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục, ngăn ngừa tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện không có tổ chức đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật; cấp ủy các cấp xử lý kỷ luật đối với 180 đảng viên, chủ yếu là vi phạm chính sách dân số - KHHGD. Hầu hết các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng đều được xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng trên địa bàn huyện Hưng Hà thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

ANH ĐÀO

Mang niềm vui đến người có công

Những ngày giữa tháng 7, cùng với các đơn vị trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), cán bộ Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người có công với mong muốn mang niềm vui đến với họ.

Năm nay là năm thứ ba, gần đến ngày Thương binh - Liệt sĩ, các thành viên trong Chi hội tàn trợ chữ thập đỏ tỉnh người (Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội) lại tổ chức các chuyến xe về thăm, tặng quà người có công mắc bệnh tâm thần đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần. Cũng như mọi năm, ngoài việc chuẩn bị các phần quà trao tận tay người có công, trong chuyến đi của đoàn không thể thiếu các tiết mục văn nghệ để phục vụ các thương bệnh binh và thân nhân người có công đang điều trị ở đây. Ông Kim Bình Trọng, Chi hội trưởng Chi hội tàn trợ chữ thập đỏ tỉnh người tâm thần: Thấu hiểu được sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần của các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm, năm nay cùng với tặng quà tới đối tượng người có công, Chi hội cũng tổ chức trao quà cho tất cả người bệnh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đặc biệt, chúng tôi chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ hát cùng người bệnh để giúp người bệnh quên đi những đau đớn của bệnh tật, yên tâm điều trị bệnh. Tại buổi trao quà, Chi hội đã trao 242 suất quà cho tất cả các bệnh nhân đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Được hòa mình vào niềm vui với các thành viên của

Chi hội, rất nhiều bệnh nhân không giấu được sự xúc động. Bệnh binh Nguyễn Xuân Thái tâm sự: Tôi chiến đấu ở chiến trường Campuchia và bị thương trong một trận đánh. Được gia đình đưa vào Trung tâm từ năm 2005, đến nay đã gần 15 năm. Mỗi khi có các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và giao lưu văn nghệ giúp cho tôi cảm nhận được sự quan tâm và bớt nhớ gia đình hơn. Mặc dù mỗi người một bệnh, lúc nhớ, lúc quên, lúc tỉnh, lúc mê nhưng với chúng tôi, khi được thăm hỏi, động viên, hát những bài hát về đất nước, quê hương của dân tộc cùng các đồng đội và các đơn vị, tổ chức, chúng tôi thấy vui hơn. Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị cho 242 đối tượng mắc bệnh tâm thần, trong đó có 33 đối tượng là thương binh, bệnh binh, 2 đối tượng là con liệt sĩ, 31 đối tượng nhiễm chất độc hóa học và 176 đối tượng xã hội. Để chăm sóc cho các đối tượng được tốt hơn, ngoài nguồn kinh phí cấp theo quy định, Trung tâm luôn kêu gọi sự quan tâm của cả cộng đồng chung tay chăm lo cho đối tượng người có công mắc bệnh tâm thần. Vì vậy, gần đến ngày 27/7, có nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Ông Nguyễn Văn Hóa, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: Các bệnh nhân là người có

công ở Trung tâm đều là những bệnh nhân nặng, chấn động tâm lý từ các cuộc chiến tranh. Di chứng họ mang trên mình rõ ràng suốt những năm sau chiến tranh không chỉ là những căn bệnh hiểm nghèo mà còn có cả những vết sẹo tinh thần không thể nào mờ đi trong tâm trí. Thương bệnh nhân nên tất cả cán bộ Trung tâm đều nỗ lực chăm lo tốt nhất cho từng đối tượng từ bữa ăn, giấc ngủ đến tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đồng thời thường xuyên kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng hỗ trợ đối tượng. Nhờ đó, nhiều tổ chức đã liên hệ với Trung tâm để hỗ trợ kinh phí, dụng cụ sinh hoạt (máy giặt công nghiệp, nồi hơi nấu cơm, quạt điện...) để chăm sóc đối tượng được tốt hơn. Đối với những phần quà ủng hộ bằng tiền mặt được công khai trong toàn cơ quan và dùng để nâng cao chất lượng bữa ăn cũng như hỗ trợ nguồn thuốc điều trị cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, bên cạnh việc cố gắng chăm lo cho bệnh nhân ngày một tốt hơn thì việc chăm sóc, nuôi dưỡng còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất, trang thiết bị điều trị còn thiếu thốn... Vì vậy, thời gian tới Trung tâm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân... để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng, bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của họ.

NGUYỄN CƯỜNG



Chi hội tàn trợ chữ thập đỏ tỉnh người trao quà thăm hỏi, động viên các bệnh nhân.

Học sinh xuất sắc trong kỳ thi nghiêm túc

Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Thái Bình có 5 học sinh có điểm dẫn đầu các khối tổ hợp và 4 học sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh. Những em này phần lớn đều là học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình.

3 thủ khoa

Theo thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Bình, trong kỳ thi năm nay Trường có 3 em có điểm dẫn đầu các khối, đó là em Nguyễn Thị Hải Yến (12 Anh) và em Đỗ Trúc Linh (12 Văn) dẫn đầu khối D với 27,5 điểm; em Đỗ Thị Nhung (12 Địa) dẫn đầu khối C với 28 điểm, chỉ kém thủ khoa khối C cả nước 0,75 điểm. Bên cạnh đó, Trường cũng có 3 em đạt điểm 10 tuyệt đối ở môn Tiếng Anh. Đây là những học sinh giỏi toàn diện và kết quả của các em không làm các thầy cô và bạn bè bất ngờ. Em Đỗ Thị Nhung (12 Địa) cho biết: Kỳ thi vừa rồi em được tổng số 28 điểm ở tổ hợp khối C00, trong đó Ngữ văn 8,5 điểm, Lịch sử 9,75 điểm và Địa lý 9,75 điểm. Tuy nhiên, em lại chọn khối D78 gồm: Tiếng Anh, Ngữ văn và tổ hợp khoa học xã hội để đăng ký xét tuyển đại học khoa tiếng Nhật, tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ. Nhưng chia sẻ thêm: Lớp 12 em không có thời gian nhiều nên em đã tự

học tiếng Nhật và tiếng Trung qua mạng internet, vì vậy đến giờ em chỉ biết được những từ và các câu giao tiếp đơn giản. Cùng là thủ khoa khối D của tỉnh, em Nguyễn Thị Hải Yến và em Đỗ Trúc Linh đều có chung mơ ước là học ngành kinh tế. Nguyễn Thị Hải Yến chia sẻ: Em thấy đề thi năm nay có phần dễ hơn năm ngoái nhưng có sự phân hóa rõ nét hơn để các trường đại học lấy căn cứ xét tuyển. Sau khi đối chiếu kết quả với đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, em đã dự đoán được số điểm của mình nhưng lại không nghĩ là được cao nhất tỉnh. Điều này khiến em cũng cảm thấy đôi chút vui mừng bởi em nghĩ con đường phía trước em còn dài, mình cần phải cố gắng hơn nữa. Hiện nay, em đang phân vân giữa ngành kinh tế của 2 trường đại học đó là Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Còn em Đỗ Trúc Linh cho biết: Em học chuyên Văn nhưng ngay từ năm lớp 10 em đã xác định học khối D là Toán,

Ngữ văn, Tiếng Anh. Trong kỳ thi vừa qua, môn Toán em được 9,4 điểm, môn Ngữ văn 8,5 điểm và môn Tiếng Anh 9,6 điểm. Em rất vui mừng với kết quả này và hài lòng với bản thân. Em dự định học Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Không chỉ có 3 thủ khoa, năm nay, Trường THPT Chuyên Thái Bình còn có 3 học sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh đó là em Dương Minh Tâm (12 Toán 1), em Vũ Thu Phương (12 Anh 2) và em Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (lớp 12 Văn). Theo các em, để có được thành tích như ngày hôm nay thì không chỉ có niềm đam mê với môn học này mà đó còn là sự chỉ bảo, dạy dỗ, động viên của các thầy cô giáo. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hưng, giáo viên môn Tiếng Anh chia sẻ: Đây thực sự là những gương mặt sáng của lớp, của trường. Các em đã nỗ lực rất nhiều để trau dồi kiến thức cho bản thân và kết quả kỳ thi này đã trả lời cho sự cố gắng của chính các em. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hưng còn chia sẻ thêm đó là

năm nay có những lớp cô dạy dù là lớp chuyên Địa nhưng có đến 1/3 học sinh đăng ký thi IELTS và đạt từ 5.0 đến 8.5. Với kết quả này, nhiều em ngay sau khi tốt nghiệp THPT đã chọn con đường du học để thực hiện ước mơ của mình.

Bí quyết thành công

Kết quả thi của 3 thủ khoa và các em đạt điểm 10 trên có được không hề đơn giản. Theo các em, để đạt được điểm cao, bên cạnh những kiến thức tiếp nhận trên lớp, bản thân các em đều tự ý thức học tập, trau dồi thêm kiến thức thực tế. Về kỹ năng làm bài trắc nghiệm, các em đều có chung quan điểm là phải nắm chắc kiến thức lý thuyết, khả năng làm bài tự luận mới làm tốt bài trắc nghiệm. Vì nhiều câu trắc nghiệm đòi hỏi có kiến thức rộng, khả năng phân tích, đánh giá, so sánh mới biết cách phân biệt và chọn được đáp án đúng. Em Đỗ Thị Nhung chia sẻ, để đạt được điểm số cao trong kỳ thi THPT quốc gia với hầu hết là các môn trắc nghiệm, em không học thuộc cả bài mà chú trọng những từ, thuật ngữ và cách giải bài tập nhanh nhất. Trước khi đặt bút làm bài trắc nghiệm, em đọc toàn bộ các câu hỏi. Sau đó làm thật nhanh 20 - 30 câu đầu. Vì đây thường là câu dễ kiểm điểm. Sau đó kiểm tra kỹ lại một lần nếu thấy đúng hết mới chuyển sang làm những câu còn lại.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Duyên, giáo viên chủ nhiệm của em Đỗ Thị Nhung chia sẻ: Lớp 12 Địa có 32 học sinh thì có 23 em đạt từ 24 điểm trở lên. Đây là khóa học tôi đánh giá khá cao bởi các em rất tự

lập, tự giác trong học tập. Mặc dù là lớp chuyên Địa nhưng có đến 1/3 học sinh trong lớp yêu thích môn Tiếng Anh và học rất tốt môn này. Cùng với học theo thời khóa biểu, những buổi tự học cũng mang lại hiệu quả rất tốt khi các em được làm việc nhóm, trao đổi kiến thức và kỹ năng làm bài. Khác với Nhung, em Đỗ Trúc Linh lại chia kiến thức của mình thành 3 phần là chưa đạt, đạt và tiếp tục bổ sung. Linh chia sẻ: Ngoài kiến thức được học trên lớp, trong kỳ nghỉ hè của các năm em thường tìm hiểu các tài liệu trên mạng internet và xây dựng kế hoạch học tập cho năm học mới. Nhờ vậy, em đã áp dụng được nhiều kiến thức vào bài thi và đạt được kết quả khiến em khá hài lòng.

Làm bài thi môn Tiếng Anh trong 10 phút và đạt điểm tuyệt đối là điều rất ít học sinh có thể làm được nhưng Dương Minh Tâm lại chứng tỏ khả năng của mình khi hoàn thành môn thi sớm nhất phòng và đạt 10 điểm. Dương Minh Tâm chia sẻ: Từ nhỏ em thích học Toán, tiếng Anh thì em học rất bình thường nhưng đến năm lớp 7, nhờ một câu nói của bố phân tích về tầm quan trọng của tiếng Anh nên em đã dành nhiều thời gian hơn cho môn học này. Hiện nay, trình độ IELTS của Tâm là 8.0 và em được tuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Còn cách học của hai em Vũ Thu Phương và Nguyễn Thị Nguyệt Ánh rất đơn giản nhưng lại đạt hiệu quả cao đó là: học

trên lớp, học ở nhà và học qua bạn bè. Các em chia sẻ: Chúng em có nhóm bạn thân, mỗi khi tự học, các bạn trong nhóm thường chia sẻ cách làm bài nhanh nhất, vì vậy không chỉ riêng em mà các bạn khác trong nhóm cũng đạt điểm cao trong kỳ thi năm nay.

Những kết quả mà học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình đạt được trong kỳ thi vừa qua xứng đáng với sự nỗ lực, cố gắng của các em. Hy vọng các em sẽ phát huy thành tích đã đạt được và thành công với con đường mình đã chọn.

ĐẶNG ANH

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)



Cô giáo Trường THPT Chuyên Thái Bình với các học sinh có điểm cao dẫn đầu các khối.